

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

Số: 379 /ĐHB-KTTC
V/v giải trình về việc duy trì diện cảnh báo đối
với cổ phiếu DHB.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Giang, ngày 24 tháng 3 năm 2025

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 24-03-2025

002629

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quyết định số 146/QĐ-SGDHN ngày 13/3/2025 của Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu DHB của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc. Theo đó, lý do duy trì diện cảnh báo: Báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên. Cụ thể: Từ năm 2020 đến năm 2024, Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (trước đây là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh) đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ về việc quyết toán dự án hoàn thành dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (mã chứng khoán: DHB) giải trình như sau:

Trong thời gian qua, Công ty đã phối hợp và đôn đốc Nhà thầu để hoàn thiện Hồ sơ quyết toán hợp đồng EPC. Tuy nhiên hai bên chưa thống nhất một số nội dung vướng mắc, do vậy đến nay chưa quyết toán Hợp đồng EPC và chưa đủ cơ sở phê duyệt quyết toán dự án cũng như chưa xác nhận được với Nhà thầu các khoản công nợ liên quan.

Trong năm 2024, Công ty và Nhà thầu Wuhuan đã có nhiều buổi làm việc trực tiếp tại Công ty vào các ngày 14/05/2024, ngày 16/05/2024, ngày 25/7/2024 và ngày 05/8/2024. Đồng thời, Công ty cũng đã thuê Công ty Luật để tư vấn về mặt pháp lý. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thống nhất được nội dung tồn tại, vướng mắc của hợp đồng EPC.

Hiện tại, hai bên vẫn đang tích cực làm việc, giải quyết các tồn tại vướng mắc để hoàn thiện hồ sơ quyết toán và xác nhận các khoản công nợ liên quan trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KTTC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dũng